



อธิธานศัพท์

คำจำกัดความของคำศัพท์ที่พบภายในโปรแกรม
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัลมุ่งสู่สวัสดิภาพสัตว์

คำสำคัญ

สวัสดิภาพสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพจิตของสัตว์ สัตว์สามารถเผชิญกับทั้งอารมณ์ที่ดีและไม่ดี เช่น ความพอใจหรือความกลัว และสัตว์จะแสดงความรู้สึกเหล่านี้ผ่านพฤติกรรมของมัน การเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติของสายพันธุ์สัตว์สามารถช่วยคุณระบุได้ว่าสัตว์ในการดูแลของคุณมีสวัสดิภาพที่ดีหรือไม่

พฤติกรรม พฤติกรรมของสัตว์คือเครื่องบ่งชี้สวัสดิภาพของสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยม การติดตามและทำความเข้าใจความต้องการด้านพฤติกรรมของสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญมาก

การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ การเสริมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์และการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สามารถปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ในที่กักขังได้เป็นอย่างมาก สัตว์สามารถได้รับสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลในแต่ละวันได้

การออกแบบส่วนที่จัดให้สัตว์อยู่ ส่วนที่จัดให้สัตว์อยู่ควรเหมาะสมสำหรับความต้องการด้านพฤติกรรมและความต้องการทางกายภาพของสายพันธุ์สัตว์เสมอ เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้มากมายเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

โภชนาการและการนำเสนออาหาร อาหารการกินควรเหมาะสมกับสายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์มีสุขภาพดี วิธีการนำเสนออาหารสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การออกหาอาหารหรือการกรอกกิน พฤติกรรมตามธรรมชาติเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดสวัสดิภาพที่ดี

การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในสถานดูแลสัตว์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนควรมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการดูแลสุขภาพสามารถรวมถึงขั้นตอนทางการแพทย์ การให้ยา การสังเกตพฤติกรรม และแม้กระทั่งการดูแลเชิงป้องกันและการฝึก การตรวจสอบสุขภาพผ่านการสังเกตและการสื่อสารกับผู้จัดการและสัตวแพทย์ของคุณอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก

บันทึกและการจัดการ ผู้ดูแลสัตว์สามารถทำให้แน่ใจว่าสัตว์ของตนมีความสุขและมีสุขภาพดีได้ด้วยการบันทึกสุขภาพร่างกายและสุขภาพพฤติกรรมของสัตว์เป็นประจำ การทำให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานการปฏิบัติด้านการจัดการในระดับสูงสำหรับทุกแง่มุมของการดูแลสัตว์เป็นสิ่งสำคัญ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สถานที่กักขังสัตว์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในสถานประกอบการทุกแห่ง ในฐานะผู้ดูแลสัตว์ คุณสามารถปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ได้เป็นอย่างมากด้วยเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ในการดูแลในแต่ละวันของคุณ

อภิธานศัพท์

การรับรอง – กระบวนการที่สถานประกอบการจะได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของสมาคมระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค

ความเครียดเฉียบพลัน – เหตุการณ์หรือสิ่งกระตุ้นในระยะสั้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อความเครียด ตัวอย่างเช่น เสียงดังโดยฉับพลันซึ่งทำให้สัตว์กลัวและกระตุ้นให้สัตว์วิ่งหนีไปจากพื้นที่ที่ได้ยินเสียงกระตุ้น

การปรับตัว/ปรับตัว – การเปลี่ยนแปลงที่สัตว์หรือสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับความท้าทายภายในสภาพแวดล้อมของมันได้ดีขึ้น

ให้ได้เต็มที่ (หรือ ad lib) – การเข้าถึงทรัพยากรใดโดยอิสระหรืออย่างต่อเนื่อง ปกติมักเป็นอาหาร เช่นหญ้าแห้ง

อะมิกาเดลา – ส่วนของสมองที่ช่วยในการประมวลผลอารมณ์

ความปลอดภัยทางชีวภาพ – วิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของโรคไปยังสัตว์ตัวอื่นหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์และสัตว์

สภาพร่างกาย – สถานะด้านโภชนาการและสุขภาพของของสัตว์ตัวหนึ่ง มักบ่งชี้ด้วยน้ำหนัก ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (muscle tone) และลักษณะผิวหนัง/เกล็ด/ขน/หนังสัตว์

การห้อยโหนโยนตัว/ห้อยโหนโยนตัว – การเคลื่อนไหวแบบห้อยโหนของบางสายพันธุ์ที่อาศัยบนต้นไม้ เช่น ชะนี ซึ่งใช้เพียงแขนในการเคลื่อนที่ระหว่างกิ่งไม้

ภาวะที่ถูกกักขัง/ในที่กักขัง – สภาพที่สัตว์ถูกมนุษย์จัดให้อยู่ในที่จำกัด ซึ่งความต้องการในแต่ละวัน สวัสดิภาพ และสุขภาพของสัตว์จะขึ้นอยู่กับการจัดหาแทรกแซงและดูแลโดยมนุษย์

ความเครียดเรื้อรัง – สถานการณ์หรือสิ่งกระตุ้นที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อความเครียดในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพราะอยู่ในกรง

การรู้คิด/รู้คิด – กระบวนการทางจิตใจในการได้มาและจัดเก็บความรู้ผ่านประสาทสัมผัส ประสบการณ์ ความเข้าใจ และความคิด การรู้คิดเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล การรับรู้ ความตระหนัก สัญชาตญาณ และการตัดสินใจ

มีความสามารถ – อธิบายบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์สัตว์ – การกระทำที่ส่งเสริมการปกป้อง การฟื้นฟู การสงวนรักษา และการดูแลระบบนิเวศและสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น

การปนเปื้อน/ปนเปื้อน – การทำให้สกปรกหรือการเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ของวัตถุหรือพื้นที่ด้วยอะไรบางอย่าง (มักเป็นสารเคมี) ซึ่งไม่ควรปรากฏอยู่

การเมินของฟรี (contra freeloadng) – สัตว์เลือกที่จะหาทรัพยากรด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีทรัพยากรให้โดยอิสระ ตัวอย่างเช่น การเลือกที่จะนำอาหารออกจากที่ให้อาหารแบบมีปริศนาให้แก่มันเมื่อมีขามอาหารที่เข้าถึงได้โดยอิสระอยู่ใกล้ ๆ

การกินมูลของตัวเอง – การกระทำของสัตว์ที่กินมูลของตัวเองเพื่อดูดซึมธาตุอาหารซ้ำ ไม่ควรสับสนกับพฤติกรรมผิดปกติที่สัตว์กินมูลของตัวเองเพื่อเป็นกลไกการรับมือ

ออกหากินช่วงพลบค่ำ – การบ่งบอกถึงสัตว์ที่มีการทำกิจกรรมมากที่สุดในช่วงพลบค่ำและรุ่งสาง

ปล่อยพื้นที่ – ระบบที่จะเพิ่มชั้นรองพื้นใหม่เป็นฟางหรือชั้นรองพื้นอื่นๆบนพื้นดิน เพื่อสร้างที่ปกคลุมพื้นที่ลึกขึ้นและมีการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์มากขึ้น

ออกหากินเวลากลางวัน – การอธิบายถึงสัตว์ที่มีการทำกิจกรรมมากที่สุดในตอนกลางวัน

หน้าที่การดูแล – ข้อกำหนดตามกฎหมายหรือตามหลักศีลธรรมเพื่อรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ต้องอาศัยคุณ

การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ – การจัดหาโอกาสทางสภาพแวดล้อม ประสาทสัมผัส สังคม การรู้คิด และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสายพันธุ์เพื่อส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมปกติและตามธรรมชาติ

อภิธานศัพท์ (ต่อ)

จริยธรรม/ตามหลักจริยธรรม – ปรัชญาตามหลักศีลธรรมหรือชุดหลักการที่กำหนดว่าเราควรปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไร **การทำกรณขมาต** – การยุติชีวิตของสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ไม่ทำให้เจ็บปวดและปราศจากความทุกข์ทรมาน ซึ่งใช้วิธีการที่ทำให้เกิดการสูญเสียความรู้สึกตัวและการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางไปพร้อม ๆ กัน

นอกถิ่นที่อยู่อาศัย – ในสถานการณ์ที่อยู่นอกธรรมชาติ เช่น ในภาวะที่ถูกกักขังในกรงเลี้ยง

พันธุกรรม/ทางพันธุกรรม/ยีน – ลักษณะทางชีวภาพและลักษณะเฉพาะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

สัตว์สูงวัย – สัตว์ที่มีอายุมากและการจัดการสัตว์เหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์

แหล่งที่อยู่ (ในบริบทนี้) – พื้นที่ซึ่งสัตว์อาศัยอยู่และส่วนประกอบของพื้นที่ดังกล่าว เช่น พืชพรรณที่หนาแน่น ทะเลสาบเล็ก ๆ ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขา (ในถิ่นที่อยู่อาศัย) หรือแง่มุมทั้งหมดของส่วนที่จัดให้สัตว์อยู่ (นอกถิ่นที่อยู่อาศัย)

สุขภาพ – การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงการให้อาหาร การทำความสะอาด และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ไฮโปทาลามัส – ส่วนของสมองที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ความกระหาย ความหิว การนอนหลับ และกิจกรรมด้านอารมณ์

การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ – โอกาสการศึกษาที่เกิดขึ้นนอกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นทางการ เช่น ในชั้นเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน (ในบริบทนี้) – ส่วนประกอบที่ประกอบเป็นส่วนที่จัดให้สัตว์อยู่ เช่น เฟอร์นิเจอร์และคุณสมบัติด้านความปลอดภัย หรือส่วนประกอบที่ประกอบเป็นสถานประกอบการด้านสัตววิทยา

ในถิ่นที่อยู่อาศัย – ในสถานการณ์ภายในธรรมชาติ (มักเรียกว่า "ในธรรมชาติ")

อายุขัย – ระยะเวลาของชีวิตที่คาดหมาย ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์และมักสูงกว่าในภาวะที่ถูกกักขัง

สัณฐานวิทยา – โครงสร้างทางชีวภาพและองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต

ตกมัน – เมื่อช่วงปลายมีการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถส่งผลให้ก้าวร้าวเพิ่มขึ้น กินลดลง และปล่อยสิ่งคัดหลั่งออกมาด้านข้างหัวข้าง

องค์ประกอบของพฤติกรรมตามธรรมชาติ – กิจกรรมทางพฤติกรรมทั้งหมดที่สายพันธุ์หนึ่งจะแสดงออกเมื่ออยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัย

ออกหากินเวลากลางคืน – การอธิบายถึงสัตว์ที่มีการทำกิจกรรมมากที่สุดในตอนกลางคืน

เป็นรูปธรรม – การตัดสินใจอย่างไม่มีอคติ โดยใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กำหนดการตัดสินใจหรือความคิด

การรับกลิ่น – การรับรู้กลิ่น

การคลำตรวจ – การตรวจร่างกายหรืออวัยวะโดยใช้มือเพื่อรู้สึกและตรวจสอบปัญหาเพื่อวินิจฉัยโรคหรือความเจ็บป่วย

ตัวแปร – ลักษณะที่สำคัญหรือวัดได้ ในบริบทนี้มักหมายถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการอยู่รอดของสัตว์ เช่น สัตว์เลี้ยงคลานจำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง

ปรสิต – สิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่น (หรือโฮสต์) เพื่อให้มีชีวิตรอด และใช้ทรัพยากรของโฮสต์โดยส่งผลเสียต่อตัวโฮสต์

เชื้อจุลินทรีย์ – สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะนำโรคซึ่งสามารถทำให้โฮสต์ติดเชื้อ

ในระยะก่อนและหลังคลอด – เกี่ยวข้องกับเวลาแวดล้อมการคลอด (มักเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนและหลังเหตุการณ์) **ช่วงเวลาที่ได้รับแสง** – ระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตได้รับแสงธรรมชาติ ปกติแล้วเป็นรอบรายวัน

ด้านสรีรวิทยา/สรีรวิทยา – เกี่ยวข้องกับการทำงานทางชีวภาพตามปกติของสิ่งมีชีวิต

การขลิบปีก – การผ่าเอาส่วนหนึ่งของปีกนกออกเพื่อป้องกันไม่ให้บิน

การฝึกที่เสริมแรงทางบวก (PRT) – เทคนิคการฝึกสัตว์ที่ใช้ระบบการให้รางวัลซึ่งเพิ่มการเชื่อมโยงทางบวกระหว่างพฤติกรรมกับบางสิ่งบางอย่างที่สัตว์ชอบ ดังนั้นจึงเพิ่มโอกาสที่สัตว์จะทำพฤติกรรมนั้นอีกครั้ง

เมื่อได้รับค่าขอ

อภิธานศัพท์ (ต่อ)

ทางจิตใจ/จิต – เกี่ยวข้องกับสภาพทางอารมณ์และจิตใจของสิ่งมีชีวิต

การกักกัน – สถานที่แยกสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและทำให้สามารถประเมินโรคได้ในช่วงเวลาหนึ่ง มักใช้เมื่อสัตว์มาถึงที่สถานประกอบการแห่งใหม่

ร่องน้ำ – อุโมงค์หรือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมซึ่งเชื่อมต่อถ้ำหรือพื้นที่ในร่มอื่น ๆ ถึงกัน

ให้ความพึงพอใจ (พฤติกรรม/ประสบการณ์) – พฤติกรรมหรือประสบการณ์ที่กระตุ้นให้มีการหลั่งสารเคมีที่ส่งเสริมอารมณ์ด้านบวกในสัตว์ ดังนั้นสัตว์จึงรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมหรือประสบการณ์นั้นอีกครั้ง

การกระจายอาหารเป็นบริเวณกว้าง – การให้อาหารในแบบที่กระตุ้นสัตว์ด้วยการกระจายอาหารไปรอบ ๆ ส่วนที่จัดให้สัตว์อยู่และส่งเสริมพฤติกรรมการออกหาอาหาร

ความรู้สึกนึกคิด – ความสามารถที่จะรับประสบการณ์และรับรู้ถึงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวดและความยินดี สิ่งนี้บ่งชี้ระดับความตระหนักที่รู้สึกตัวและความสามารถที่จะทนทุกข์

ลำดับชั้นทางสังคม – การจัดระเบียบของสัตว์ภายในกลุ่มสังคมซึ่งมีการจัดอันดับสัตว์ตามลำดับความสำคัญกับทั้งกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้นำกลุ่มที่มีลักษณะเด่น

มาตรฐาน – ระดับคุณภาพหรือความสำเร็จที่จะต้องบรรลุ มาตรฐานใช้เป็นตัววัด แบบแผน หรือแบบอย่างในการประเมินเชิงเปรียบเทียบ

สภาพ (เช่น สภาพสวัสดิภาพหรือสภาพจิต) – สภาพที่เฉพาเจาะจงที่สิ่งมีชีวิตประสบ อาจเป็นบวก เป็นกลาง หรือเป็นลบก็ได้

พฤติกรรมซ้ำซาก/การกระทำซ้ำ – พฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่ไม่มีการทำงานหรือเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมผิดปกติที่สัตว์พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นวิธีการรับมือกับความหงุดหงิดและข้อจำกัด

ขึ้นกับแต่ละบุคคล – การใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการกำหนดการตัดสินใจหรือความคิดเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง ๆ

วัสดุรองพื้น – สสารที่ทำให้เกิดชั้นปูพื้นซึ่งสัตว์สามารถโต้ตอบด้วยได้ ตัวอย่างเช่น ดิน ทราาย ไม้สับ ฟาง เป็นต้น

ความเป็นทุกข์/เป็นทุกข์ – สภาพจิตด้านลบที่ส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพของสัตว์ และสัมพันธ์กับประสบการณ์ด้านลบ เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความเบื่ออย่างรุนแรง การบาดเจ็บ และการเป็นโรค

อาหารเสริม – การเพิ่มโภชนาการในอาหารการกินปกติ ซึ่งส่งเสริมให้สัตว์ได้รับส่วนประกอบทางโภชนาการเฉพาะหนึ่ง ๆ เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ผงแคลเซียมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกระดูก

ลำดับชั้น/ทางอนุกรมวิธาน – การจัดประเภทกลุ่มสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลา นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน

การดูแลสัตว์โดยสัตวแพทย์ – การดูแลสุขภาพระดับขั้นสูงที่ดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม บางครั้งเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและการให้ยา การดูแลเชิงรุกคือเมื่อมีการใช้ขั้นตอนป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์จะไม่เจ็บป่วย ส่วนการดูแลเชิงรับจะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ได้เจ็บป่วยแล้วและมีการดำเนินการมาตรการเพื่อปรับปรุงสุขภาพของสัตว์ตัวนั้น ตัวอย่างเช่นการใช้ยาหรือการผ่าตัด

สวัสดิภาพ - สวัสดิภาพสัตว์อาจกำหนดนิยามได้ว่าเป็นวิธีที่สัตว์กำลังรับมือกับสถานะที่มันกำลังอาศัยอยู่ หลักสวัสดิภาพสัตว์จะพิจารณาถึงความรู้สึกและความรู้สึกสัมผัสจริงที่สัตว์ตัวหนึ่งประสบ และหมายถึงสภาวะทางจิตใจของสัตว์แต่ละตัว เมื่อพูดถึงสวัสดิภาพสัตว์ เรามักอ้างอิงถึงสภาพของสัตว์ - สัตว์กำลังรู้สึกอย่างไร ซึ่งสิ่งนี้มักเรียกว่าอารมณ์หรือภาวะอารมณ์ สวัสดิภาพเกี่ยวข้องกับสภาพของสัตว์ ไม่ใช่การปฏิบัติด้านสุขภาพสัตว์ที่ใช้เพื่อจัดการการดูแลสัตว์หรือการดูแลที่สัตว์ได้รับ

สภาวะ – สภาพที่การทำงานทางร่างกายและจิตใจของสัตว์ประสานกัน

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน – โรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังกับมนุษย์